

# Nông dân tích cực bảo vệ môi trường



Hội Nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) tổ chức vệ sinh các trục đường chính của xã.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần hình thành lối sống xanh trong đời sống và sản xuất của người dân.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong BVMT, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 3.886 buổi tuyên truyền cho trên 370.700 lượt hội viên. Các chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần", ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và tái chế chất thải nhựa, tái nung được tổ chức trên quy mô lớn, thu hồi đồng dao các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ban, ngành xây dựng 164 mô hình BVMT nông thôn góp phần thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội thường xuyên tổ chức hoạt động phổ biến và khuyến khích nông dân sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tổ chức trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 24 lớp tập huấn kỹ thuật cho 720 hội viên, nông dân tham gia để áp dụng vào thực tế sản xuất. Tại các lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ, lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà trên đệm lót sinh học, ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng. Sau khi tham gia tập huấn về sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT, nhiều mô hình của nông dân đã áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Toàn, thôn Đồng Tâm, xã An Đông (Quỳnh Phụ) mang dạn đầu tư hàng chục triệu

đồng xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho chuồng nuôi bò của gia đình. Nhờ đó môi trường nuôi luôn được bảo đảm, không làm ảnh hưởng đến các gia đình trong khu dân cư. "Ngoài việc giảm thiểu ô nhiễm do chất thải của bò, tôi đã biết xử lý nguồn chất thải để làm phân bón hữu cơ, giảm chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, diệt ruồi, muỗi định kỳ 1 lần/tuần. Việc này không chỉ có góp phần BVMT mà còn giúp đàn bò luôn khỏe mạnh, cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm tôi thu lãi khoảng 100 triệu đồng từ nuôi bò" - ông Toàn chia sẻ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã An Đông đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm cải thiện môi trường tại địa phương. Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội cho biết: Hội Nông dân xã đã vận động, hướng dẫn các hộ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm trên địa bàn áp dụng hệ

thống xử lý chất thải nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm; khuyến khích nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với HTX DVNN xã xây dựng 150 bể chứa rác thải tại các cánh đồng. Đặc biệt, Hội Nông dân xã cũng các tổ chức thành viên đã xây dựng 3 mô hình "Cánh đồng không có rác thải độc hại" với 60 thành viên là hội viên, nông dân tham gia thu gom các loại rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Năm 2022, xã An Đông đã thu gom được số lượng lớn bao bì để chuyển về khu xử lý rác thải của huyện theo đúng quy định.

Cùng với việc tham gia sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT, hội viên, nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) còn tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường hướng đến xây dựng mô hình du lịch làng nghề bánh dày, kẹo lạc tại làng Nguyễn. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội đã thành lập các tổ BVMT với trên 100 hội viên tham gia thu dọn trục đường chính và các tuyến đường hoa vào các ngày cuối tuần. Công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh xã được duy trì đều đặn hàng tuần nhằm thu hút sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách đến thưởng thức sản vật của địa phương.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, phong trào nông dân tham gia BVMT đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức, hành vi của người nông dân từ thói quen sinh hoạt đến hoạt động sản xuất. Cũng từ phong trào này, chất lượng môi trường của nhiều khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng dân cư và thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp (Hưng Hà) đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khắc ghi lời Bác: "Lao động là vinh quang, có lao động, phẩm giá, nhân cách con người mới được rèn luyện, nâng cao" nên mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm song hàng ngày ông Lê Văn Tứ, đảng viên Chi bộ thôn Quang Chiêm vẫn cần mẫn chăm sóc hàng chục gốc bưởi và nhãn trong khu vườn của gia đình. Ông chia sẻ: Toàn bộ khu vườn trước đây chủ yếu là cây tạp nên không mang lại thu nhập, giờ trồng nhãn, bưởi một năm cũng thu được gần chục triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong gia đình. Quan trọng là làm gương cho con cháu noi theo mà tích cực lao động, là đảng viên cũng cần phải gương mẫu đi đầu thì mới truyền truyền, vận động bà con nhân dân.

Cùng với ông Tứ, thời gian qua, các đảng viên Chi bộ thôn Quang Chiêm có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu với nội dung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Bà Đồng Thị Tinh, Bí thư Chi bộ cho biết: Để xây dựng chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ yêu cầu chính quyền thôn tổ chức họp dân, giao các đoàn thể phát động đến từng đoàn viên, hội viên. Được nhân dân đoàn kết, đồng tình ủng hộ nên thời gian qua Chi bộ lãnh đạo nhân dân quy hoạch thành công vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; lựa chọn những giống cây có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng để trồng trên đất hai lúa; chuyển đổi một phần diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị

# LIÊN HIỆP Đoàn kết nhân lên sức mạnh

kinh tế cao từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo đồng chí Đào Trọng Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp: Cùng với thôn Quang Chiêm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sức lan tỏa lớn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó trong các bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, năm 2022 địa phương đã huy động trên 19 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trạm y tế xã, nhà hiệu bộ và nhà đa năng Trường Tiểu học và THCS Trần Thủ Độ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng cấp 1 và gần 3km đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, xã tập trung đầu tư xây dựng 6 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu ở 6 thôn. Trong quá trình kinh tế, đẩy mạnh chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay xã có trên 20ha đất nông nghiệp được tích tụ, chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Các ngành nghề phát triển đa dạng, trên 95% lao động hiện đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Thu nhập của người dân nhờ vậy không ngừng được nâng lên, bình quân đạt trên 51 triệu đồng/người/năm. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Ý thức xây dựng thôn văn hóa, đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của tỉnh, huyện đều được hoàn thành. Điển hình như vừa qua xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường giao thông kết nối các điểm di tích trên địa bàn. Các tuyến đường kết nối tuy không dài song khi triển khai nâng cấp, mở

rộng liên quan đến đất của trên 300 hộ dân, nhiều hộ phải tháo dỡ tường bao, cổng dậu, phá bỏ cây cối để phục vụ việc mở rộng đường. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã: Cấp ủy, chính quyền đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được các công trình, dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng tạo đà cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể về cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân và trực tiếp giải thích, tuyên truyền, vì vậy các dự án khi triển khai trên địa bàn đều thuận lợi.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Liên Hiệp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi nguồn và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để sớm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng Liên Hiệp trở thành miền quê đáng sống.

**ĐÀO QUYN**



Nghề may khân truyền thống giúp nhiều người dân xã Liên Hiệp nâng cao thu nhập.

## Giải ngân hơn 327 tỷ đồng cho vay ưu đãi của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 9.937 lượt khách hàng vay vốn với số tiền hơn 327 tỷ đồng, trong đó chương trình có tỷ lệ giải ngân cao là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (giải ngân gần 148 tỷ đồng cho 7.415 lượt khách hàng), cho vay giải quyết việc làm (giải ngân hơn 63 tỷ đồng cho 1.245 lượt khách hàng), cho vay hộ cận nghèo (giải ngân hơn 33 tỷ đồng cho 611 lượt khách hàng). Đến ngày 30/4, trên địa bàn tỉnh có 93.144 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.938 tỷ đồng, tăng 4,77% so với thời điểm 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ cho vay.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt từ 7% trở lên so với năm 2022, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trên cơ sở đó phân khai kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng được thụ hưởng; chủ động tham mưu điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn giữa các chương trình tín dụng; tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn và tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ, giải ngân vốn vay với phương châm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ...

**MINH HƯƠNG**

## Xử phạt trên 1 tỷ đồng các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa

4 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra 322 vụ, phát hiện và xử lý 262 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 95 vụ, xử lý 74 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 410 triệu đồng. 79 hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phát hiện, xử lý, trong đó chủ yếu là vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và một số vi phạm liên quan đến giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thương mại điện tử. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường còn thu giữ 20 chiếc điện thoại, 204 chiếc quần Jeans là tang vật vi phạm có tổng trị giá gần 61 triệu đồng.

**KHẮC QUẢN**

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để có thêm sản phẩm đặc thù của xã Hồng Tiến, huyện đã đăng ký thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh về ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa bổ sung giống rươi nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo và thu nhập cho người dân thị trấn Thái Bình. Mô hình được thực hiện tại thôn Nam Tiến, thôn Khả Cảnh của xã Hồng Tiến với tổng diện tích 27ha, trong đó sử dụng hoàn toàn giống lúa ST25. Qua thực tế cho thấy hiệu quả kinh tế từ lúa tăng 10 - 15% so với sản xuất thông thường. Toàn bộ sản phẩm của mô hình được liên kết thu mua tươi, đơn vị thu mua tổ chức sấy, xay xát, đóng gói và bán S XKD DVNN. Đến nay, HTX S XKD DVNN xã Hồng Tiến đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm lúa. Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, huyện đã tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo rươi Hồng Tiến đồng thời xây dựng bao bì, nhãn mác, tem, mã QR cho sản phẩm. Tổ chức tập huấn để cán bộ và nhân dân hiểu về lợi ích của việc xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể gạo của địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo rươi, sản phẩm từ rươi, cây như chả rươi, mắm cáy Hồng Tiến. Mô hình được thực hiện từ năm 2022 và tiếp tục được thực hiện trong vụ xuân năm 2023, đến nay lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt.



Thả rươi giống vào cánh đồng lúa hữu cơ ở xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

Thời gian qua, huyện Kiến Xương tập trung xây dựng các sản phẩm đặc thù ở các địa phương, trong đó xã Hồng Tiến đã có 2 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP. Huyện đang tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo rươi Hồng Tiến nhằm khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất này.

Ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc HTX S XKD DVNN xã Hồng Tiến cho biết: Địa phương có 8km chiều dài nằm sát biển nên nhiều người không mặn mà với trồng cây, con rươi nên chuyển sang cấy lúa. Khi cấy lúa người dân đã đưa thuốc bảo vệ thực vật vào đồng ruộng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các sản vật tự nhiên, trồng

cói vất vả, đầu ra khó khăn, chi phí nhiều, cùng với đó giá tôm, cá, rươi cũng rẻ, không nhiều người mua, lượng tiêu thụ ít, thị trường thấp khiến nhiều người không mặn mà với trồng cây, con rươi nên chuyển sang cấy lúa. Khi cấy lúa người dân đã đưa thuốc bảo vệ thực vật vào đồng ruộng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các sản vật tự nhiên, trồng

lúa ST25. Sau 1 năm thực hiện, đến cuối năm 2022 địa phương đã cho ra sản phẩm gạo rươi Hồng Tiến đóng túi bán ra thị trường. Mặc dù năng suất kém hơn với những giống lúa thường nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn do giá thành cao đã quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ 70ha với 258 hộ tham gia, trong đó 27ha nằm trong đề tài của huyện được hỗ trợ giống

lúa ST25. Sau 1 năm thực hiện, đến cuối năm 2022 địa phương đã cho ra sản phẩm gạo rươi Hồng Tiến đóng túi bán ra thị trường. Mặc dù năng suất kém hơn với những giống lúa thường nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn do giá thành cao đã quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ 70ha với 258 hộ tham gia, trong đó 27ha nằm trong đề tài của huyện được hỗ trợ giống

họ đã cấy cùng một giống lúa, không phải lo đầu ra sản phẩm, không mất công phơi thóc, giá bán cao. Để làm được điều này, ngay từ khi triển khai HTX đã họp dân thống nhất quan điểm, chủ trương, tổ chức quy vùng, điều tiết nước và hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất. Hiện tại xã đang cải tạo, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng vùng cấy lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi.

Ông Nguyễn Văn Dực, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Mô hình nhằm mục đích đạt được 2 sản phẩm là thế mạnh của địa phương đó là gạo giống gạo ngon nhất thế giới ST25 phù hợp với thổ nhưỡng ở nơi đây vào sản xuất, đồng thời áp dụng quy trình canh tác lúa hữu cơ cho sản phẩm gạo sạch bán trên thị trường. Trên cơ sở thổ nhưỡng trước đây có con rươi sinh sống, huyện đã phối hợp với Trung tâm Giống thủy sản miền Bắc nghiên cứu, khảo sát thực trạng về đất, nước để đưa rươi giống tự nhiên vào cánh đồng. Đến nay đã thả 3 đợt rươi giống với 10,5 triệu con trên diện tích 7ha nhằm mục đích để rươi làm tổ, sinh sản và cho người dân thu hoạch vào những vụ tới.

Dự kiến thời gian tới HTX S XKD DVNN xã Hồng Tiến sẽ lắp đặt máy sấy, máy xay xát và máy đóng túi để chủ động cho ra sản phẩm, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng quy mô thực hiện ở toàn bộ diện tích có tiềm năng phát triển việc nuôi rươi, cây thường phẩm kết hợp sản xuất lúa hữu cơ với dự kiến 160ha.

**THU THỦY**